

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน

วัน เดือน ปี 11 มี.ค. 2563

หน้า 8 เรื่อง ไฟฟ้า

เริ่มคืนเงินมิเตอร์ไฟฟ้ามีนาคมนี้

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การคืนเงินเงินประกันการใช้ไฟฟ้า หรือค่ามิเตอร์ไฟฟ้ามีอัตราตั้งแต่ 300 บาท, 2,000 บาท, 3,000 บาท และ 6,000 บาทแล้วแต่ขนาดมิเตอร์ มีประชาชนจะได้รับคืน 21.5 ล้านราย วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท เริ่มทยอยคืนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ส่วนวิธีการคืนนั้นหน่วยงานรับผิดชอบจะไปพิจารณาว่าจะคืนอะไร ซึ่งนายกฯให้เน้นรายย่อยหรือมิเตอร์ขนาดเล็กเป็นอันดับแรก เพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับเงินนำไปลดภาระค่าครองชีพ

นอกจากนี้สำนักงบประมาณเสนอมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19 และภัยแล้ง โดยให้หน่วยงานที่ต้องการใช้งบกลางเสนอคำขอเข้ามาที่สำนักงบประมาณภายในวันที่ 13 มีนาคม ส่วนงบประมาณที่ไม่ใช่รายจ่ายเดินทางไปต่างประเทศให้ปรับลดลง 10% ให้นำงบที่ลดลงไปจัดซื้อจ้างผู้ผลิตรายย่อย เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ภายในประเทศ ส่วนเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศให้เปลี่ยนมาดำเนินการในประเทศแทน หรือนำไปใช้ในข้อที่ 1 ก็ได้ และให้ระงับการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

นางนฤมลกล่าวต่อว่า ส่วนรายจ่ายลงทุนมี 2 มาตรการ คือ ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท และสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 10 ล้านบาท ถ้าจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันเดือนมีนาคม ให้เปลี่ยนไปจัดการดำเนินการอย่างอื่นเพื่อช่วยโควิด-19 หรือช่วยภัยแล้ง เช่น นำไปใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยใช้แรงงานภาคการเกษตร หรือไปจ้างเหมาในท้องถิ่น และให้ทบทุนการจัดหาครุภัณฑ์จากต่างประเทศมาจัดหาในประเทศแทน เว้นแต่จำเป็นจริงๆ

รูปแบบคืนค่ามิเตอร์ขึ้นกับหน่วยงาน

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน แจ้งว่า มาตรการด้านพลังงานเพื่อลดค่าครองชีพประชาชน 4 ด้าน ประกอบด้วย การคืนเงินประกันมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าให้กับครัวเรือน และกิจการขนาดเล็ก การลดอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชน งวดเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 การขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า 6 เดือน สำหรับบ้านเรือน กิจการขนาดเล็ก และกิจการโรงแรม และนำเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า แก้ปัญหาภัยแล้งในท้องถิ่น เมื่อผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 10 มีนาคมแล้ว หลังจากนั้นจะเดินหน้าได้ทันทีภายในเดือน

มีนาคมนี้ แต่รูปแบบจะเป็นอย่างไร ต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดมาตรการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายงานข่าวระบุว่า กรณีการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้านั้น จะเป็นการคืนเงินของกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ต้องขึ้นอยู่กับ 2 การไฟฟ้าว่าจะจ่ายเงินคืนประชาชนในรูปแบบเงินสด หรือส่วนลดค่าไฟฟ้า และกำหนดวันคืนเงิน ต้องอยู่ที่ความพร้อมของ 2 การไฟฟ้า แต่รัฐบาลต้องการให้เริ่มคืนเงินภายในเดือนมีนาคมนี้ ส่วนจะคืนได้ทั้งหมด 21.5 ล้านครัวเรือน หรือไม่ ต้องอยู่ที่ขั้นตอนดำเนินการอีกครั้ง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบจำนวนเงินประกันที่คืนให้ประชาชน และกิจการขนาดเล็กจะมี 4 อัตรา เริ่มตั้งแต่ 300 บาท 2,000 บาท 4,000 บาท และ 6,000 บาท อัตราสูงสุดสำหรับเอสเอ็มอี

ลดค่าไฟ3ด.เหลือ3.48บาท/หน่วย

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับการลดค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนเมษายน-มิถุนายน เหลือ 3.48 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบันจ่ายอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย จะมีผลตามบิลค่าไฟที่เรียกเก็บในช่วง 3 เดือนอยู่แล้ว โดยวันที่ 12 มีนาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะแถลงตัวเลขค่าไฟอีกครั้ง วันที่ 12 มีนาคมนี้ ขณะที่มาตรการเลื่อนชำระค่าไฟจะใช้สำหรับค่าไฟงวดเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคมนี้

รายงานข่าวระบุว่า ส่วนการนำเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก้ปัญหาภัยแล้ง 4,000 ล้านบาท เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินในการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนั้น ต้องรอให้ กกพ.ที่ดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหารือถึงแนวทางการใช้เงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน อย่างไรก็ตาม ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง อาทิ การขุดลอกคูคลอง ผันน้ำ ดึงกลุ่มธุรกิจกิจการเพื่อสังคมร่วมดำเนินด้วย โดยกระทรวงพลังงานจะหารือร่วมกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนจากธุรกิจกิจการเพื่อสังคมร่วมด้วย รวมทั้งหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ถึงพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ภาครัฐจะช่วยเหลือ